



# บทเทศน์



## วันฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลัวร์ บ้านไผ่

(วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012)

คุณพ่อ ซิสเตอร์ พี่น้องสัตบุรุษ และแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านวันนี้เรามาชุมนุมกันเพื่อถวายเกียรติเป็นพิเศษแด่แม่พระประจักษ์เมืองลัวร์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์วัดคาทอลิกบ้านไผ่ของเราแห่งนี้ ดังที่หลายคนทราบกันดี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858 นั่นคือ 154 มาแล้ว แม่พระได้ประจักษ์เป็นครั้งแรกแก่แบร์นาแด็ตซูบิรุส เด็กสาวชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นอายุ 14 ปี ที่ถ้ำมัซซาเบียล ในเทือกเขาพีเรนีส ใกล้เมืองลัวร์ ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นพระนางได้ประจักษ์มาหาเด็กสาวคนนี้อีกหลายครั้งจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคมปีเดียวกัน รวมการประจักษ์ของแม่พระแก่แบร์นาแด็ตทั้งหมด 18 ครั้ง แบร์นาแด็ตได้บรรยายถึงแม่พระว่าเป็น “สุภาพสตรีที่งดงามอย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน พระนางทรงสวมเสื้อขาวยาวลงมาถึงคลุมเท้า ผ่าคลุมศีรษะของพระนางเป็นสีขาวเช่นกันส่วนรัดประคดของพระนางเป็นสีฟ้า และมีดอกกุหลาบสีเหลืองวางอยู่บนเท้าแต่ละข้าง”

ในการประจักษ์ครั้งที่ 9 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พระนางได้บอกแบร์นาแด็ตให้ดื่มน้ำและล้างหน้าที่น้ำพุภายในถ้ำซึ่งท่านกำลังคุกเข่าอยู่นั้นจากสถานที่ซึ่งไม่เคยมีน้ำมาก่อน น้ำพุได้ไหลซึมออกมา หลังจากที่แบร์นาแด็ตได้ใช้มือคูดินขึ้นมา ปัจจุบันน้ำยังคงไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายและกลายเป็นน้ำพุที่สวยงามแห่งหนึ่ง หลายปีที่ผ่านมาผู้ป่วยจำนวนมากได้ไปที่ถ้ำแห่งนั้นด้วยความหวังที่จะได้รับการรักษาให้หายจากโรคโดยอาศัยน้ำจากที่นั่น แนนอน หลายคนได้หายจากโรคสมควมปรารถนาและได้รับใบรับรองจากแพทย์อย่างเป็นทางการ แต่จนถึงปัจจุบันนี้มีเพียง 67 คนเท่านั้นที่พระศาสนจักรของเราประกาศว่าเป็นการหายจากโรคอย่างอัศจรรย์ กรณีล่าสุดที่ได้รับการประกาศว่าเป็นอัศจรรย์เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1987 อย่างไรก็ตาม แม่พระยังคงนำบรรดาผู้ที่ต้องการความรักที่มีอำนาจแห่งการรักษาของพระเจ้าให้เข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์และพระบุตรของพระนางนับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ

ในปี ค.ศ. 1992 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาโยฮันปอล ที่ 2 ของเราได้ทรงกำหนดให้วันที่ 11 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันผู้ป่วยโลก”(World Day of the Sick) เหมือนกับแบร์นาแด็ตที่ต้องต่อสู้กับผลที่ตามมาของโรคหัดเรื้อรังตลอดชีวิตของท่าน บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาโยฮันปอล ที่ 2 ทรงมีประสบการณ์และรู้จักความเจ็บปวดเป็นอย่างดี พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายหลายอย่างซึ่งเป็นผลมาจากการถูกลอบปลงพระชนม์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 ทั้งแบร์นาแด็ตและบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาโยฮันปอล ที่ 2 ไม่ได้หายจากโรคอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนผู้ป่วยหลายคนที่ได้ดื่ม น้ำหรือจุ่มตัวลงในบ่อน้ำที่ไหลออกมาจากน้ำพุในถ้ำที่เมืองลัวร์ อย่างไรก็ตาม ท่านทั้งสองเข้าใจความหมายของ “การช่วยให้รอดพ้น” ซึ่งบรรลุถึงความครบบริบูรณ์ผ่านทางพระทรมานของพระเยซู

เจ้า ท่านทั้งสองมั่นใจว่าโดยทางของการมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้าบนโลกนี้ พวกท่านจะมีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ในเมืองสวรรค์อย่างแน่นอน อันที่จริง แม่พระได้บอกแบร์นาแดตเช่นกันว่า “เราไม่ได้สัญญาที่จะทำให้ท่านมีความสุขในโลกนี้ แต่ในโลกหน้าต่างหาก”

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาโยฮันปอล ที่สอง ได้ตรัสให้กำลังใจผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจว่า “ขอพระนางมารีย์พรหมจารีทำให้ท่านทั้งหลายสามารถสัมผัสการประทับอยู่ของพระนางและปลอบประโลมหัวใจของท่าน เหมือนที่พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่า “เมื่อเราไปและเตรียมที่ให้ท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราด้วย เพื่อว่าเราอยู่ที่ใด ท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย” (ยน14:3)พระนางมารีย์ทรงเป็นมัดจำแห่งความครบบริบูรณ์ของคำสัญญาของพระคริสตเจ้า เครื่องหมายแห่งความหวังและคำปลอบโยนที่แท้จริง พระนางทรงแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นความจริงด้วยชีวิตทั้งครบของพระนางเอง เพราะว่าพระนางทรงเป็นพยานที่มีชีวิตแห่งชัยชนะของพระคริสตเจ้า องค์บิดาของเรา”

สำหรับเราผู้ซึ่งไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายไข้เจ็บในขณะนี้หรือผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ แม่พระได้ให้ตัวอย่างของความรักที่สมบูรณ์แบบแก่เรา ในพระวรสารวันนี้นักบุญลูกาเล่าให้เราฟังว่าไม่นานหลังจากที่แม่พระทราบข่าวว่านางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนแล้ว พระนางรีบเสด็จไปเยี่ยมญาติของพระนางคนนี้ จริงอยู่ นางเอลีซาเบธไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากแม่พระ แต่พระนางทรงตระหนักดีว่าญาติคนนี้ต้องการความช่วยเหลือจากพระนางหรือจากญาติคนอื่นๆ อย่างแน่นอน เพราะนางและสามีต่างก็อยู่ในวัยชราทั้งคู่ แม่พระได้ประทับอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณ 3 เดือนจึงเสด็จกลับ นั่นคือ จนกระทั่งนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง เกิดและเข้าพิธีสัปดาห์ จากเหตุการณ์ครั้งนี้เราสามารถมองเห็นความใส่ใจของแม่พระที่มีต่อญาติผู้ชราของพระนางอย่างชัดเจน การเสด็จไปเยี่ยมและประทับอยู่กับญาติของพระนางเป็นการนำความรักลงสู่ภาคปฏิบัติ พระนางไม่ได้ให้บางสิ่งบางอย่างที่พระนางมีแก่ญาติของพระนางเท่านั้น แต่พระนางได้ให้ตัวพระนางทั้งครบโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน แม่พระทราบดีว่าพระพรที่พระนางทรงได้รับจากพระเจ้าเป็นมากกว่าสิทธิพิเศษ มันเป็นหน้าที่ซึ่งคอยผลักดันให้พระนางรับใช้คนอื่นด้วยความรัก พอลึกว่าการกระทำของพระแม่ครั้งนี้ทำทนายเราให้พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนที่กำลังประสบความยากลำบากและนำความบรรเทามาให้กับพวกเขา

ในวันฉลองวัดของเราในปีซึ่งตรงกับ “วันผู้ป่วยโลก” ด้วย พอลึกว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะเข้ามาหาแม่พระในนามของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษทั้งหลายเพื่อวอนขอพระนางให้ทรงช่วยเหลือคำวิงวอนต่อพระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระนาง เพื่อว่าพระองค์จะทรงอวยพรและรักษาพวกเขาด้วยอำนาจเหนือธรรมชาติของพระองค์ และในเวลาเดียวกันให้เราคิดถึงและไตร่ตรองคำพูดของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาโยฮันปอล ที่ 2 และแบบอย่างความรักที่สัมผัสได้ของแม่พระ ผู้ซึ่งใส่ใจในความต้องการของทุกคนที่อยู่รอบข้างและพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้น

**ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคน**